



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

THƯ NGỎ

Kính gửi quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh cùng các em học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học 2021-2022.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đã và đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh và các em học sinh nhà trường. Thay mặt Hội đồng sư phạm, tôi xin chia sẻ những khó khăn do đại dịch gây ra. Cầu mong cho mọi người được bình an và dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi.

Trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi thật hạnh phúc được chứng kiến các thầy cô giáo miệt mài soạn giảng, mong muốn mang đến cho các em những bài học cần thiết nhất, phát huy tốt nhất tài năng của các em và quý cha mẹ học sinh tích cực với nhà trường cùng chăm sóc sức khỏe và giáo dục các em; chúng tôi thật hạnh phúc được chứng kiến các em học sinh đầy tài năng, đầy đam mê và khát vọng đang chăm chỉ mỗi ngày để chinh phục đỉnh cao tri thức. Sự nỗ lực và đồng lòng lớn hơn trong hoàn cảnh khó khăn hơn, chính là động lực để chúng ta thêm vững tin vào hành trình đào tạo các tài năng tương lai.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sắp đến!

Với tính chất quan trọng của kỳ thi, yếu tố an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn này có vai trò đặc biệt quan trọng. Để đảm bảo phòng tránh bệnh, góp phần đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi, tôi xin trân trọng đề nghị thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và các em học sinh một số lưu ý:

Thực hiện một cách nghiêm túc nhất khuyến cáo 5K của bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế. Mỗi cá nhân cần có ý thức cao nhất về vấn đề phòng tránh bệnh cho chính bản thân mình và cho mọi người xung quanh.

Phối hợp tốt nhất giữa gia đình và nhà trường để không chỉ phòng tránh nhiễm bệnh do Covid-19, mà còn đảm bảo cho các em học sinh mạnh về thể chất, sáng khoái về tinh thần để có thể tham gia kỳ thi với hiệu quả cao nhất.

Người xưa nói: “Một vùng biển lặng không tạo ra được thủy thủ giỏi giang”. Những khó khăn hiện tại không thể cản bước chúng ta, mà chỉ là một thành tố giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và giỏi giang hơn.

Kính chúc quý thầy cô giáo, quý cha mẹ học sinh, cùng các em học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 dồi dào sức khỏe, thật nhiều may mắn và thành công!

Lê Vinh, Hiệu trưởng